

SMART DTI : Smart Supervisor 4.0 รุ่นที่ 3

ตามแนวนโยบายของผู้บัญชาการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเจ้าหน้าที่ สทป. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคต ทั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วน รักษาการผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ สทป. ระดับ 4 ดังนั้น สทป. โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะบริหารธุรกิจ จัดทำหลักสูตร “Smart Supervisor 4.0” ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับผู้บริหารของ สทป. และเมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ผอ.สทป. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีกล่าว

เปิดการอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Smart Supervisor 4.0 รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารของ สทป. และ ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สจล. และคณาจารย์ ในหลักสูตรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 9 สทป.

สำหรับหลักสูตร “Smart Supervisor 4.0” เป็นแนวความคิดด้านการเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้นโดยเน้นการเพิ่มทักษะที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ทักษะการสอนงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการใช้เครื่องมือบริหารจัดการต่างๆ การพัฒนาวิสัยทัศน์ ทักษะการ



ทำงานเป็นทีม ทักษะการสร้างสรรคสิ่งใหม่ การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารการประสานงาน การพัฒนาความซื่อสัตย์และความภักดี หลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในระดับการจัดการของบุคลากรที่สำคัญของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมหลักสูตร Smart Supervisor 4.0 รุ่นที่ 3 มีดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ตั้งแต่การทำงานเชิงบวก การกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน รวมถึงการติดตามงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องการสร้างนวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคน

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้การทำงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงองค์กรขององค์กร

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 32 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน รักษาการผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ สทป. ระดับ 4 โดยมีการจัดอบรมทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 9 สทป. รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีการศึกษาดูงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และนำเสนอโครงการนวัตกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2564

“ทรัพยากรมนุษย์...เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร ที่จะขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงานให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ”

#จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน # เราจะเติบโตไปด้วยกัน

AHR Partnership



“Smart Supervisor 4.0” เป็นแนวความคิดด้านการเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้น โดยเน้นการเพิ่มทักษะที่สำคัญต่างๆ